

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta trân trọng năm 2025 cho Đức Mẹ Maria

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Christopher Wells)

Đức Mẹ Maria “một lần nữa đưa chúng ta vào mùa nhiệm Giáng sinh” và dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, khi ngài cử hành Thánh lễ trọng thể Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô đánh dấu đầu năm 2025 bằng việc cử hành Thánh lễ trọng thể kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha chia sẻ “giống như một người Mẹ”, Đức Mẹ chỉ cho chúng ta đến với Con của Mẹ và dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu.

Mùa nhiệm Giáng sinh

ĐTC nói lễ hôm nay “một lần nữa dẫn chúng ta vào mùa nhiệm Giáng sinh” – một mùa nhiệm được tóm tắt trong Bài đọc thứ hai, trong đó Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng “Thiên Chúa đã sai Con của Người, sinh ra bởi một người phụ nữ”. Những lời này “vọng lại trong lòng chúng ta hôm nay” và “nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng ta, đã trở nên xác phàm và được mặc khải trong sự yếu đuối của xác thân”.

Việc Chúa Giêsu được sinh ra bởi một người phụ nữ nhắc nhở chúng ta rằng “Thiên Chúa thực sự trở thành con người qua lòng của một bà mẹ” – cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không chỉ đơn thuần là “một cảm tác tôn giáo mơ hồ hay thoáng qua”, mà “có một khuôn mặt và một tên tuổi, cho chúng ta mối quan hệ với Người”.

Đức Giáo hoàng nói Chúa Giêsu “là một trong số chúng ta, và do đó có thể cứu chuộc chúng ta”.



Đức Phanxicô chủ trì Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Chúa Giêsu cho chúng ta thấy khuôn mặt của Thiên Chúa

Những lời của Thánh Phaolô cũng “cho chúng ta biết về nhân tính của Chúa Kitô”, Đấng “được tỏ lộ trong sự yếu đuối của xác thể”. Việc Chúa Giêsu đến như một hài nhi nhỏ bé, qua Đức Trinh Nữ Maria, cho thấy cách Thiên Chúa chọn để hành động: “qua sự nhỏ bé và ẩn giấu”. Đức Giáo hoàng nói Chúa Giêsu “đã tỏ lộ tình yêu của Thiên Chúa trong vẻ đẹp của nhân tính con Người, ngự giữa chúng ta, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của chúng ta... bằng sự yếu đuối của nhân tính Người và sự quan tâm của Người đối với những người yếu đuối và dễ bị tổn thương, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy khuôn mặt của Thiên Chúa”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta “giao phó năm mới này cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa,” với hy vọng chúng ta có thể học cách “giống như Mẹ” để bảo vệ “món quà quý giá của sự sống”.



Đức Giáo hoàng Phanxicô với những đứa trẻ mặc trang phục của Ba Vua

Trân trọng sự sống con người

Hôm nay, Đức Giáo hoàng tiếp tục, trong Ngày Hòa bình Thế giới này, “tất cả chúng ta được mời gọi đón nhận lời kêu gọi xuất phát từ trái tim của Đức Maria: trân trọng sự sống, chăm sóc cho sự sống, khôi phục phẩm giá cho cuộc sống của mọi người ‘sinh ra bởi người nữ’, vì đây là nền tảng để xây dựng một nền văn hóa hòa bình”.

Đây, ngài nói, là lý do cho lời kêu gọi của ngài “cam kết mạnh mẽ tôn trọng phẩm giá của sự sống con người từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên”.

“Chúng ta hãy giao phó cho Đức Maria Năm Thánh này”, Đức Thánh Cha kết luận. “Chúng ta hãy giao phó cho Mẹ những vấn nạn, những lo lắng, đau khổ, niềm vui và mọi mối quan tâm mà chúng ta chất chứa trong lòng. Chúng ta hãy giao phó cho Mẹ toàn thế giới, để có thể được tái sinh và hòa bình cuối cùng có thể nảy nở cho tất cả mọi người trên trái đất”.